

chuyển dịch mạnh từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún sang sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Giá trị sản xuất trên 1 ha đất canh tác đến năm 2020 đạt 135 triệu đồng, tăng 26,4 triệu so với năm 2015. Huyện đã thực hiện chuyển đổi được 820 ha diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả, ruộng trũng, đất 1 vụ lúa sang sản xuất lúa - cá, trồng cây ăn quả kết hợp với nuôi thủy sản và ao nổi cho giá trị thu hoạch cao hơn trồng lúa từ 3-4 lần. Bên cạnh đó, huyện Yên Mô khuyến khích người dân đưa những cây trồng mới có năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao vào sản xuất, thực hiện liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm với các doanh nghiệp, hợp tác xã. Hàng năm, Huyện có từ 450 – 500 ha các cây trồng mới được doanh nghiệp liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm với giá thành ổn định. Cho đến nay, trên địa bàn huyện Yên Mô đã hình thành nhiều vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, có nhiều mô hình sản xuất mới cho hiệu quả kinh tế cao được người dân tiếp thu, mở rộng.

Những kết quả trên thể hiện quyết tâm, nỗ lực và thành quả to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Mô trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thời gian qua. Với thế và lực mới, Yên Mô đang tập trung thực hiện cùng lúc nhiều nhiệm vụ quan trọng để khơi dậy và phát huy tiềm năng, thế mạnh, hướng tới đích phát triển mới. Trong đó, Huyện đang tập trung hoàn thiện quy hoạch huyện, nhất là định hướng, quy hoạch phát triển đối với từng vùng, từng địa phương cho phù hợp nhằm khơi dậy, phát huy tiềm năng của một số khu vực trước đây được coi là khó khăn, nhưng có nhiều thế mạnh, dư địa và động lực cho phát triển khi hạ tầng kết nối được đầu tư; Tiếp tục xây dựng nông thôn đồng bộ, hiện đại gắn với phát triển đô thị; Đẩy mạnh phát triển kinh tế nông thôn, chuyển mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp; Tập trung cho các tiêu chí về kinh tế, phát triển sản xuất, thu nhập, môi trường, chất lượng cuộc sống hướng tới nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn; Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện nông thôn mới, xã nông thôn mới, tập trung xây dựng NTM nâng cao ở 03 xã Yên Thắng, Yên Nhân, Yên Lâm từ đó nhân rộng ra toàn Huyện, phấn đấu đến năm 2025 Yên Mô có ít nhất 50% số xã được công nhận xã nông thôn nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, hướng tới huyện nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu./

P.V

Trường Cao đẳng Cơ điện xây dựng Việt Xô được thành lập từ năm 1997, tiền thân là Trường Trung học và dạy nghề Cơ điện xây dựng NN và PTNT. Trường có 3 cơ sở đào tạo, đều nằm tại các vị trí rất thuận lợi về giao thông và được quy hoạch ổn định lâu dài của 2 tỉnh Ninh Bình và Đồng Tháp. Trường đào tạo 22 ngành, nghề, trong đó, có 2 nghề trọng điểm quốc tế (cắt gọt kim loại, điện công nghiệp), 3 nghề trọng điểm khu vực ASEAN (công nghệ ô tô, công nghệ hàn và kỹ thuật xây dựng), 2 nghề trọng điểm quốc gia (vận hành máy thi công nền, kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí).

Giai đoạn hội nhập hiện nay, nhu cầu của người học và yêu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp có nhiều thay đổi, không chỉ đòi hỏi người lao động phải có tay nghề, chuyên môn tốt mà còn có tác phong công nghiệp, ngoại ngữ cơ bản.... Do đó, để phát triển trong tình hình mới, Ban Giám hiệu nhà trường đã xác định nhiệm vụ then chốt nhất là nâng cao chất lượng đào tạo và thước đo chính xác nhất cho chất lượng chính là sự phản hồi, đánh giá của doanh nghiệp.

Được sự quan tâm và đầu tư của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và các địa phương, thông qua các dự án đào tạo nghề trọng điểm chất lượng cao (theo QĐ 1769/QĐ-BLĐTBXH ngày 25/11/2019), dự án “Đầu tư phát triển các trường dạy nghề chất lượng cao” (gọi là dự án AFD) sử dụng vốn ODA do Chính phủ Pháp tài trợ, hệ thống cơ sở vật chất của Trường được xây dựng đồng bộ, hiện đại với đầy đủ các phân khu chức năng. Nổi bật, trong khuôn khổ dự án AFD, Trường được đầu tư hơn 4 triệu EURO tương đương 110 tỷ đồng để trang bị các máy móc thiết bị hiện đại phục vụ công tác giảng dạy cho 3 nghề trọng điểm là Công nghệ ô tô, Điện công nghiệp và nghề Cắt gọt kim loại.

Song song với xây dựng cơ sở vật chất và thiết bị dạy học, nhiều năm qua Trường cũng xây dựng kế hoạch dài hạn trong việc tuyển dụng, đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên (đạt chuẩn giáo viên giáo dục nghề nghiệp) và cán bộ quản lý. Tính đến 18/6/2021, Trường có 152 giảng viên, trong đó trình độ tiến sĩ có 1 người, thạc sĩ 91 người, đại học là 55 người, còn lại là cao đẳng và trình độ khác. Đội ngũ giáo viên của Trường thường xuyên và liên tục được trau dồi kỹ năng thông qua các hội thi giáo viên dạy nghề giỏi cấp tỉnh, cấp bộ, cấp quốc gia.

Trường đã chỉ đạo các giáo viên biên soạn xây dựng, ban hành và sử dụng giáo trình cho 100% các nghề đào tạo (đảm bảo các tiêu chí về khung chương trình, có độ mở để cập nhật); xây dựng thẩm định ban hành chuẩn đầu ra cho các nghề giảng dạy; chuẩn bị bước hồ sơ đăng ký cho các nghề mới ở trình độ sơ cấp là trồng cây có múi và trồng cây



TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG VIỆT-XÔ TĂNG CƯỜNG GẮN KẾT VỚI DOANH NGHIỆP TRONG ĐÀO TẠO

Những năm qua, Ninh Bình là điểm sáng về thu hút đầu tư với các dự án sản xuất lớn có hàm lượng công nghệ cao. Các nhà đầu tư đánh giá tích cực về việc thực hiện thủ tục hành chính và năng lực đáp ứng nguồn nhân lực qua đào tạo của địa phương. Góp phần tạo nên ấn tượng tốt đó, các trường, cơ sở đào tạo trên địa bàn đã có nhiều nỗ lực nhằm đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giảng dạy, tăng cường gắn kết doanh nghiệp vào quá trình đào tạo. Một trong số những đơn vị đào tạo nghề tiêu biểu có thành tích nổi bật phải kể tới chính là Trường cao đẳng Cơ điện xây dựng Việt Xô.

an toàn. Ngoài ra, Trường đã hoàn thành công tác tự kiểm định chất lượng trường năm 2020 đạt cấp độ 3; kiểm định chất lượng 7 chương trình đào tạo của 7 nghề trọng điểm (cấp quốc gia, khu vực và quốc tế).

Để tăng cường tính thực tiễn, Trường đã thành lập bộ phận phụ trách kết nối với các cơ quan, doanh nghiệp, nắm bắt yêu cầu của họ về vị trí việc làm, nhu cầu tuyển dụng. Từ đó, Trường có sự điều chỉnh về nội dung, chương trình đào tạo cho phù hợp với thực tiễn của sản xuất, kinh doanh. Trường còn ký các biên bản thoả thuận hợp tác đào tạo để tổ chức cho học sinh, sinh viên đến thực hành tại các doanh nghiệp ô tô trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, Đồng Tháp, cũng như nhiều doanh nghiệp sản xuất, chế tạo tại các tỉnh/thành phố công nghiệp trong cả nước, trong đó tiêu biểu có: Công ty CP Sản xuất Ô tô Hyundai Thành Công, Công ty CP Lilama 69-1... Bên cạnh đó, khi các doanh nghiệp, nhà đầu tư có nhu cầu tuyển dụng, Trường đều đã tìm hiểu kỹ về năng lực, chế độ đãi ngộ, môi trường lao động nên khi giới thiệu cho sinh viên tốt nghiệp đều được sắp xếp làm ở vị trí phù hợp với ngành nghề đào tạo và có thu nhập ổn định. Qua khảo sát của nhà trường, tỷ lệ học sinh sinh viên sau 12 tháng



Lãnh đạo và học sinh của Trường thăm quan dây chuyền sản xuất ô tô hiện đại bậc nhất thế giới và trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp tại Công ty Hyundai Thành Công Việt Nam

kể từ khi tốt nghiệp có việc làm ổn định đạt trên 85%, trong đó, trên 50% là do Trường giới thiệu.

Ba năm học gần đây, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, kế hoạch đào tạo và phương pháp giảng dạy phải thay đổi, hầu hết các nội dung lý thuyết và một số nội dung thực hành nhà trường đã áp dụng hình thức học trực tuyến. Bằng tinh thần chủ động khắc phục khó khăn, chất lượng đào tạo của Trường vẫn được giữ ổn định và từng bước nâng cao. Tại các kỳ thi kỹ năng nghề các cấp, Trường tiếp tục gặt hái nhiều thành tích ấn tượng. Nổi bật, Hội thi kỹ năng nghề khu vực ASEAN, Trường đã xuất sắc giành được 6 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng, Hội thi Kỹ năng nghề thế giới, Trường cũng đã xuất sắc đoạt được 4 chứng chỉ.

Trường tự hào có 02 sinh viên được vinh danh trong “Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp xuất sắc năm 2020” do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức.

Với những kết quả đạt được, Trường cũng nhiều năm liền được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, UBND tỉnh Ninh Bình tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc, được các cấp Bộ, Ban ngành tặng thưởng nhiều bằng khen; Nổi bật, Trường đã vinh dự được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2012; Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2007; Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2002; Huân chương Lao động hạng Ba các năm 1990, 1995, 1996; cờ thi đua của Chính phủ các năm 2005, 2010, 2013, 2017./.

Trịnh Long